

# ร้านเพชรออนไลน์เปิดเว็บไซต์ใหม่

## www.myglitzjewels.com พร้อมบริการรูปแบบใหม่

### รองรับตลาดอีคอมเมิร์ซโต



กรีซ จิวเวลรี่ ไทย มั่นใจทิศทางตลาดอีคอมเมิร์ซไทยยังเติบโตต่อเนื่อง เปิดเว็บไซต์ใหม่ [www.myglitzjewels.com](http://www.myglitzjewels.com) พร้อมบริการรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ใช้งานสะดวก ง่ายตาย และมีระบบ ชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย ประเดิมจัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ตั้งแต่วันที่ – 29 ตุลาคม 2557 เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลแหวนเพชรดีไซน์สวยหรู มูลค่ากว่า 14,900 บาท



นางสาวอรทัย มาพมงคล ผู้จัดการ บริษัท กรีซ จิวเวลรี่ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันภาพรวมธุรกิจอีคอมเมิร์ซทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยหนุนหลายด้านทั้งปริมาณการเติบโตของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่เติบโตเพิ่มขึ้น ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและนิยมเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น ในส่วนของธุรกิจเครื่องประดับเพชรออนไลน์ กรีซ จิวเวลรี่ ไทยเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจเครื่องประดับเพชรออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้ามานานกว่า 8 ปี และล่าสุดได้เปิดให้บริการร้านเพชรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ใหม่ในชื่อ [www.myglitzjewels.com](http://www.myglitzjewels.com) ซึ่งมีการบริการใหม่ๆ เพิ่มให้กับกลุ่มลูกค้า”

ภายใน [www.myglitzjewels.com](http://www.myglitzjewels.com) ที่เปิดใหม่นี้จะนำเสนอสินค้าประเภทเครื่องประดับเพชร และ อัญมณีหลากหลายรูปแบบที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ อาทิ แหวนเพชร สร้อยคอ ต่างหู กำไลข้อมือ ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงาม และทันสมัย พร้อมเพิ่มคลิปลิวิดีโอรูปสินค้าจริงที่ลูกค้าสามารถเลือกดูได้ก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มบริการช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้า อาทิ ชำระผ่านบัญชีบัตรเครดิต ทั้งวีซ่าและมาสเตอร์ เพย์แพล (paypal) เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น หรือชำระผ่านธนาคาร

และอีกหนึ่งบริการพิเศษที่เพิ่มขึ้น คือ **ทดลองสินค้าได้ที่บ้าน (Try at Home)** ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้กลุ่มลูกค้าเห็นสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ ประกอบกับลูกค้าบางกลุ่มต้องการทดลองสินค้ำก่อน และไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่ร้านเพชรกรีซ จิวเวลรี่ สาขาอัมรินทร์ พลาซ่าเพื่อมาเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองสามารถเลือกใช้บริการนี้ได้

โดยจะต้องชำระเงินมัดจำ 1,500 บาทสำหรับสินค้า 1 ชิ้น จากนั้นบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปที่บ้านภายใน 2 – 3 วัน และยังมีบริการวัดขนาดแหวนฟรี กรณีที่ลูกค้าไม่แน่ใจขนาดของแหวนว่าจะสามารถใส่ได้หรือไม่ ทางบริษัทฯ มีบริการจัดส่งขนาดของแหวนในหลายๆ ขนาดไปให้เลือกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมช่วงเปิดเว็บไซต์ใหม่ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าและผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่นี้ โดยส่งแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้ และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพียง 1 ท่านที่จะได้รับแหวนเพชรมูลค่า 14,900 บาท ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ทาง [www.facebook.com/myglitzjewels](http://www.facebook.com/myglitzjewels)

“สำหรับปัจจัยสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตในระยะยาว ได้แก่ การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต และระบบ 3G ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และสมาร์ตโฟน แท็บเล็ตที่เพิ่มมากขึ้น การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แพร่หลาย โดยคาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้จำนวนผู้ซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในส่วนยอดขายของบริษัทฯ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ น่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 24 – 30 ปีที่กำลังมองหาแหวนหมั้นและแหวนแต่งงานสำหรับพิธีวิวาห์ รวมไปถึงผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 24 – 40 ปี ที่นิยมสวมใส่เครื่องประดับเพชรและอัญมณีตามแฟชั่น” นางสาวอรัญญา กล่าวสรุป